

IELTS Podcast Tập 8 - Kịch bản

Giới thiệu - Naomi

Chào mừng bạn đến với Podcast Magoosh! Đây là Bài 8. Trong tập này, bạn sẽ nghe đoạn hội thoại có chứa các từ vựng mà giáo viên Eliot của bạn đã định nghĩa trong **Bài học từ vựng 3**. Đây là 4 từ liên quan đến thời tiết: Chilly, Muggy, Balmy và Sleet.

Nếu bạn chưa nghe đến tập 3, bạn có thể muốn nghe nó trước, để biết định nghĩa của những từ này. Tôi sẽ đặt một liên kết trong ghi chú hiển thị.

Ngoài ra, hãy xem các ghi chú hiển thị để tải xuống miễn phí: danh sách từ vựng IELTS, chứa các từ này và các từ khác mà bạn sẽ tìm thấy trong bài thi. Ngoài ra, hãy truy cập [IELTS.Magoosh.com](https://www.magoosh.com/ielts) để biết thêm các tài nguyên tuyệt vời để cải thiện điểm số trong nhóm IELTS của bạn. Sử dụng mã phiếu giảm giá, [ieltspodcast](https://www.magoosh.com/ielts), để tiết kiệm 20% tại trang.

Được rồi, hãy bắt đầu! Hãy lắng nghe cuộc đối thoại giữa Maya và Gabrielle khi họ nói về việc học lướt sóng. Xem nếu bạn có thể chọn ra 4 từ vựng IELTS khi bạn nghe.

Đối thoại Phần 1

Maya: Bạn có biết tôi đã nghĩ gì về những tuần vừa qua không?

Gabrielle: Cái gì?

Maya: Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta học cách lướt sóng.

Gabrielle: Vâng, chắc chắn! Tôi rất thích lướt sóng. Tôi thực sự rất thích bài học lướt sóng mà chúng ta có ở San Diego. Tôi đã muốn lướt sóng từ khi còn học cấp ba, nhưng vì tôi không bao giờ có xe hơi riêng, nên dường như luôn luôn không thể mang ván lướt sóng đến bãi biển.

Maya: Chà, nơi mới của tôi rất gần với nước ... chúng tôi có lẽ chỉ cần đi bộ với những tấm ván của mình

Gabrielle: Điều đó đúng ... đúng vậy. Vì vậy, đó là điều làm cho bạn quyết định rằng cuối cùng đây là thời gian để học lướt sóng thực sự?

Maya: Chà, vâng, trước hết, chúng ta rất gần bãi biển ... nó không giống như ở Oregon. Hồi đó chúng tôi phải lên kế hoạch trước cho chuyến đi cuối tuần để đến bờ biển.

Gabrielle: Yeah, ai có thời gian cho việc đó nữa?! Đặc biệt là khi những bãi biển luôn **lạnh** như vậy! Giống như không thú vị khi đi chơi trên bãi biển khi trời lạnh, và tôi không muốn phải mặc một bộ đồ lặn chỉ để xuống nước.

Maya: Phải. Bạn có nhớ lần cuối cùng chúng ta đi ra bờ biển Oregon không? Trời đổ mưa và **mưa tuyết**... con đường thật băng giá khiến tôi nghĩ chúng ta không bao giờ đến được bãi biển.

Gabrielle: Vâng, điều đó chắc chắn làm cho việc lướt web dường như ít hấp dẫn hơn đối với tôi.

Maya: Phải không?! Dù sao, vâng, vì vậy bây giờ chúng tôi đã may mắn có một ngôi nhà gần bãi biển và thời tiết đẹp, **đễ chịu** như vậy, tôi nghĩ chúng ta nên học cách lướt sóng thật.

Gabrielle: Điều đó hợp lý. Tôi đoán nó thật đáng sợ khi bắt đầu một cái gì đó mới, tôi đoán ... tôi ghét khi phải là người mới bắt đầu. Có lần tôi đã cố gắng học cách trượt băng, nhưng tôi thực sự thất vọng vì có tất cả những đứa trẻ này ở đó cực kỳ giỏi, và tôi hầu như không thể đứng dậy. Nó chỉ lúng túng khi bị bao vây bởi những người giỏi hơn bạn nhiều ở hoạt động mà bạn đang làm.

Maya: Vâng tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng tôi nghĩ chúng ta thực sự cần phải học cách ổn với việc không hoàn hảo ở mọi thứ. Đó là cách duy nhất để học các kỹ năng mới! Bạn phải bắt đầu từ đâu đó.

Gabrielle: Vâng. Bạn đúng. Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu?

Maya: Vâng cuối tuần này chắc chắn không phải thời gian thích hợp. Bạn có nhận thấy thời tiết kỳ lạ như thế nào không?

Gabrielle: Vâng, đó là một loại ẩm ướt kỳ lạ và u ám đột ngột. Có phải là một từ vựng miêu tả cho điều đó?

Maya: Yeah, đó là **oi bức**. Vì vậy, lý do nó chuyển từ siêu nóng và nắng sang thực sự **lạnh**, và sau đó u ám nhưng nóng và ẩm trong suốt hai ngày là vì có một cơn bão nhiệt đới đến từ phía bắc trong tuần này.

Gabrielle:Ồ, tôi chỉ nhớ rằng Colin đã nhắn tin cho tôi đêm qua để nói rằng anh ấy không thể ngủ được vì thời tiết quá **oi bức** ở phía bắc nơi anh ấy làm việc trong tuần này. Đã lâu rồi tôi chưa được nghe về việc sử dụng từ đó. Nhưng tôi đoán nó thời tiết lốc xoáy điển hình! Dù sao đi nữa, anh ấy cũng nói rằng anh ấy bực mình vì anh ấy phải làm việc trong khi bây giờ là thời điểm lướt sóng rất tốt ở phía nam.

Maya: Vâng, chính xác - vì vậy những gì xảy ra là cơn lốc xoáy này đến từ đại dương và đi xuống bờ biển vào cuối tuần này, và điều đó tạo ra những cơn gió đặc biệt, mà tôi đoán làm cho những con sóng trở nên rất lớn. Mọi người cùng hướng xuống phía nam để lướt sóng ngay bây giờ. Và rõ ràng những điều kiện thời tiết này chỉ xảy ra một lần trong mười năm hoặc một gì đó.

Gabrielle: Được rồi, tôi hiểu rồi. Vì vậy, có một số sóng siêu đặc biệt xuất hiện ngay bây giờ, nhưng chúng có thể quá lớn đối với những người mới bắt đầu như chúng tôi.

Maya: Phải.

Gabrielle: Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể có được tất cả các thiết bị lướt sóng vào cuối tuần này, vì vậy cơn lốc không thực sự tạo ra sự khác biệt.

Maya: Đúng vậy.

Gabrielle: Nhưng thật tuyệt khi có những ngày u ám một lần. Không phải là tôi không thích ánh nắng mặt trời và thời tiết bãi biển **đễ chịu**, nhưng nó trở nên cũ kỹ sau vài tháng. Thêm vào đó, tôi cảm thấy như mình đã bị cháy nắng mỗi khi ra ngoài.

Maya: Chắc chắn rồi. Có lẽ chúng ta có thể thử và tìm một số ván lướt sóng vào tuần tới? Tôi sẽ được kết thúc trường học mùa hè sau thứ năm.

Phần giữa

Trước khi chúng tôi nghe tin từ Andre, hãy để tạm dừng một chút từ Magoosh.

Bạn có muốn một điểm số IELTS tuyệt vời?
Magoosh có thể giúp!

Đây là những gì bạn sẽ nhận được với Magoosh:

Các bài học video chuyên sâu bao gồm các khái niệm, cụm bẫy và lỗi tắt

Hơn 200 câu hỏi thực hành để giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Truy cập email 24/7 đến một nhóm các gia sư từ xa sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn

Bạn đã sẵn sàng để cải thiện điểm số của bạn và tham gia vào chương trình học mơ ước

của bạn? Tuyệt quá! Chúng tôi đã sẵn sàng giúp bạn. Ghé thăm chúng tôi tại

ielts.magoosh.com và sử dụng mã phiếu giảm giá trực tiếp ieltspodcast để tiết kiệm 20% tại trang

Bây giờ trở lại câu chuyện!

Đối thoại Phần 2

Gabrielle: Được rồi, điều đó nghe có vẻ tốt. Tôi nghĩ rằng dì của tôi có thể có thêm một số khách ở nhà cô ấy đấy.

Maya: Ô điều đó thật tuyệt vời. Tôi không biết một cái ván lướt sóng có giá bao nhiêu, nhưng tôi cho rằng chúng không rẻ.

Gabrielle: Vâng, tôi chắc chắn đã nhìn thấy ít nhất một tấm ván trong lần cuối cùng tôi ở chỗ cô ấy. Và ngay cả khi cô ấy chỉ có một, chúng tôi có thể mượn cái đó và sau đó chỉ cần chia chi phí của tấm ván thứ hai.

Maya: Tuyệt vời, vậy lời cho tôi rồi! Được rồi, bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ cần đồ lặn không? Nước ở đây khá ấm, nhưng tôi cho rằng nó bị **lạnh** khi bạn tắm trong nước vài giờ

Gabrielle: Tôi không nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy bất cứ ai trong bộ đồ bơi. Bạn có thể giữ ấm từ các hoạt động thể chất ... hãy nhớ nó đã như thế nào ở San Diego? Nước không có ấm, nhưng bạn lại di chuyển liên tục nên nó không phải là vấn đề.

Maya: Bạn đã đúng ... Tôi có lẽ sẽ phải mua một bộ đồ bơi mới. Bộ bikini của tôi rất tốt để bơi lội, nhưng nó có lẽ không phải là tốt nhất để bị đập trong sóng.

Gabrielle: Vâng, được rồi, hãy để đi tìm đồ bơi vào cuối tuần này. Wow mái tóc của tôi rất xoăn hôm nay, độ ẩm này thực sự là quá nhiều đối với tôi.

Maya: Tôi khá thích khi thời tiết **oi bức**, nó làm tôi nhớ đến khi tôi ở Bali. Nhưng tôi cũng không phải đối phó với tóc xoăn vì tóc tôi thắt bím, vì vậy tôi đoán nó không phải là vấn đề đối với tôi.

Gabrielle: Bạn nghĩ thời tiết nào là thời tiết yêu thích của bạn?

Maya: Hmm, tôi nghĩ rằng nó tùy. Tôi thích sự đa dạng. Rõ ràng là một khí hậu **dễ chịu** nhẹ là tốt nhất, nhưng như tôi đã nói trước đó, thậm chí rằng sau đó sẽ cảm thấy cũ kỹ đi. Và trên thực tế, tôi không ngại thời tiết xấu. Cảm giác thật tuyệt và ẩm cúng khi có mưa to hoặc **mưa tuyết**.

Gabrielle: Ừ nhưng **mưa tuyết** là tồi tệ nhất! Bạn không lái xe, vì vậy bạn không biết những gì mà bạn cần đối phó với những con đường bị đóng băng. Kinh khủng thật.

Maya: Yeah, tôi đoán bạn là đúng. Nhưng bạn không có một chiếc xe ngay bây giờ! Dù sao thì tôi không nghĩ rằng thời tiết thậm chí sẽ trở nên tồi tệ ở đây vào mùa đông, chúng ta ở quá xa về phía nam.

Gabrielle: Vâng, đó là lý do tại sao tôi chuyển đến đây!

Maya: Đó là một suy nghĩ rất đúng. Được rồi, cuối tuần này chúng ta sẽ lấy đồ bơi, và bạn hỏi đi của bạn về ván lướt sóng.

Gabrielle: Tuyệt vời. Vậy bạn có nghĩ rằng chúng ta nên ... Tôi không biết ... lớp học?

Maya: Vâng, tôi nghĩ rằng nếu tôi chỉ cố gắng đi xuống nước mà không có bất kỳ chỉ dẫn nào thì thực sự tôi không thể lướt sóng. Tôi không nhớ được cách làm. Và cộng với nếu chúng ta học với hình thức xấu, nó sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn sau này.

Gabrielle: Được rồi, ừ, bạn đúng rồi. Bạn nghĩ mỗi lớp học có giá bao nhiêu?

Maya: Tôi không biết. Như thế nào nếu tôi tìm hiểu về nó, và bạn cố gắng lấy tám ván.

Gabrielle: Tuyệt vời, nghe như một kế hoạch. Tôi phấn khích khi cuối cùng chúng ta cũng học cách lướt sóng. Tôi nghĩ rằng điều này có thể thực sự tuyệt vời!

Maya: Vâng, tôi đã luôn muốn lướt sóng, chỉ là tôi chưa bao giờ thực hiện cam kết trước đó. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi cuối cùng đã sẵn sàng. Thêm vào đó chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau đi qua phần bắt đầu khó khăn. Nó luôn luôn tốt đẹp khi có một người bạn để học các kỹ năng mới. Tôi rất vui vì bạn muốn làm điều này với tôi!

Gabrielle: Hoàn toàn đúng, tôi không thể đồng ý hơn

Phần kết

Vậy bạn như thế nào rồi? Bạn đã nghe và hiểu tất cả các từ vựng? Nếu bạn cần thực hành nhiều hơn, hãy xem ghi chú hiển thị cho bản ghi của tập này để bạn có thể theo dõi và nghe lại.

Oh, và nhân tiện! Chúng tôi tìm kiếm các tình nguyện viên để giúp chúng tôi dịch các bản sao chương trình từ tiếng Anh sang ngôn ngữ đầu tiên của bạn. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gửi email cho tôi tại naomi@magoosh.com với dòng tiêu đề “dịch thuật”, và cho tôi biết bạn có thể dịch sang ngôn ngữ nào!

Cảm ơn vì đã lắng nghe! Nếu bạn thích chương trình của chúng tôi, hãy giúp chúng tôi bằng cách để lại xếp hạng và đánh giá trong Apple Podcasts, nó giúp mọi người tìm thấy chúng tôi! Và đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ bài học nào. Cho đến lần sau! Đây là Naomi tại Magoosh, chúc bạn học tập vui vẻ